



ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC: Ngày 9 tháng Mười Một năm 2022

LIÊN HỆ: Tina Landis, 415-940-3585

Địa Hạt Không Khí đại diện cho Vùng Vịnh tại COP27

Công chúng được khuyến khích tham gia cùng các đại diện của Địa Hạt Không Khí tại các buổi họp chỉ đạo trực tiếp

SAN FRANCISCO – Địa Hạt Không Khí Vùng Vịnh sẽ cử đại diện tham dự Hội Nghị Về Biến Đổi Khí Hậu của Liên Hợp Quốc hay COP27 tại Sharm El Sheikh, Ai Cập, từ Chủ Nhật, ngày 13 tháng Mười Một đến Thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười Một.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị John Bauters và Phó Chủ Tịch Davina Hurt của Địa Hạt Không Khí sẽ tổ chức một loạt các sự kiện Trực Tiếp trên Twitter trong suốt thời gian diễn ra hội nghị. Cư dân Vùng Vịnh được mời tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và chia sẻ mối quan ngại của họ bằng cách kết nối với Địa Hạt Không Khí trên [Twitter](#) và [Facebook](#).

Sharon Landers, viên chức điều hành lâm thời của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng ngày càng nhiều đến Vùng Vịnh và thế giới, trong đó các cộng đồng thiệt thòi vốn đã phải gánh chịu quá nhiều do tình trạng ô nhiễm không khí sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. COP27 là cơ hội quan trọng để chia sẻ kiến thức và chiến thuật trên toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc giảm thiểu khí nhà kính một cách nhanh chóng. Điều cấp bách là chúng ta phải nhanh chóng hành động để ngăn chặn khủng hoảng và Địa Hạt Không Khí sẽ tiếp tục duy trì vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi sang thế giới không các-bon này”.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị John Bauters của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Cuộc khủng hoảng khí hậu đòi hỏi nỗ lực hợp tác trên toàn cầu và chia sẻ kiến thức và nguồn lực để cho phép tất cả mọi người đạt được sự phát triển bền vững. Là nền kinh tế lớn thứ 19 trên thế giới, Vùng Vịnh là một nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Khả năng lãnh đạo của chúng tôi trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận chiến lược tại COP27 về cách giải quyết cuộc khủng hoảng một cách công bằng để hỗ trợ tối ưu cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

COP27 quy tụ các nhà lãnh đạo trên thế giới để đẩy nhanh quá trình triển khai các chiến lược bảo vệ khí hậu. Việc tham gia hội nghị về khí hậu sẽ cho phép Địa Hạt Không Khí tìm hiểu về các công nghệ đổi mới đang được triển khai và các chính sách đang được ban hành trên toàn thế giới mà có thể áp dụng lại trong khu vực Vùng Vịnh. Địa Hạt Không Khí cũng sẽ chia sẻ kiến thức, những thành công và chiến lược của cơ quan mà đã giúp giảm thiểu tác động của tình trạng biến đổi khí hậu ở cấp địa phương. COP27 sẽ phát triển dựa trên các kết quả của COP26, từ nhu cầu cấp bách cần giảm phát thải khí nhà kính đến xây dựng khả năng phục hồi và thích ứng với các tác động của khí hậu mà chúng ta đang phải đối mặt.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu toàn cầu trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*